
 





 



กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวกยท.ในเวทียางโลก 

 
 

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวการยางแห่งประเทศไทยในเวทียางโลก พร้อมต้อนรับผู้เกี่ยวข้องวงการยางพารา งาน 
Global  Rubber Conference2016 หวังขับเคลื่อนและสร้างโอกาสธุรกิจยางพาราไทย 

 นายสุรพล จากรุงพศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกยางธรรมชาติอันดับต้นๆของโลก   ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
GlobalRubberConference 2016 ภายใต้หัวข้อ “Driving Transformation and Unlocking 
Opportunities” โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ Confexhub 
Group GRC2016 ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.
กระบี่  เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า และส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดด้านอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้น่าเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้ง 
ผู้ประกอบการค้าขายเครื่องจักรแปรรูปยางรวมกว่า 25 ประเทศ เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพรวมวงการยางพาราทั่วโลก น่าไปสู่การพัฒนายางพาราให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นภาคเกษตรกร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเวทีวิชาการระดับ
นานาชาติปี 2016  มีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมน่าเสนอ และวิเคราะห์ประเด็น
ส่าคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 โมเดล
การฟ้ืนตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูป   ประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัย
ส่าหรับการพัฒนาสินค้า : แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ 

 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวกยท.ในเวทียาง
โลก 



  - 2 - 

ยางพารา : หนทางสู่การผลผลิตที่ยั่งยืน และประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาง : 
บริบทของนวัตกรรม   เทคโนโลยี วัตถุดิบและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการวิเคราะห์เชิงลึกใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม 

 ส่าหรับการจัดงาน Global Rubber Conference 2016 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านอุตสาหกรรมยางพารา  วิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า   การพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราอย่างยั่งยืน การ
แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการจับคู่ลงทุนท่าธุรกิจ
ด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติจากวงการ
ยางพาราทั่วโลก ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละ
ประเทศร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรไมตรีของทุกประเทศร่วมกัน เพื่อพัฒนายางพาราให้ยั่งยืนในระดับ
โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : เปิดโผ 3 แคนดิเดตชิงรองผู้ว่าการยางฯ 

 

เปิดโผ 3 แคนดิเดตชิงรองผู้ว่าการยางฯ 

 เปิดแคนดิเดต ชิงรองผู้ว่า กยท.  หลังปิดรับสมัคร 3 ต.ค.  เผยมีผู้สมัคร  6  ราย แต่มีลุ้นเพียง 3 

ราย   เน้นความสามารถด้านการบริหารจัดการ รอบรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมยาง 

รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนนโยบายภาครัฐ ด้าน “ณกรณ์” อดีตบอร์ด สกย.-อ.ส.ย. หนึ่งในผู้สมัครลั่น

พร้อมลุยเสริมแกร่งด้านตลาด 

 แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)   เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 

2559 ที่ผ่านมาได้ปิดการรับสมัครรองผู้ว่าฯกยท.แล้วว่า มีผู้สมัคร 6 ราย  โดยในจ่านวนนี้มีแคนดิเดตที่มี

โอกาสได้รับเลือกเป็นรองผู้ว่าฯกยท.อยู่ 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการ

การยาง แห่งประเทศไทย  (กยท.) เคยปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ว่า กยท. ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558– 15 

มีนาคม 2559 (จ่านวน 123 วัน) 2. นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท ผู้อ่านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(สสท.) และอดีตบอร์ดคณะกรรมการสงเคราะห์การท่าสวนยาง(กสย.) และอดีตบอร์ดองค์การสวนยาง (อ.

ส.ย.) และ 3.นายพิเชฎฐ์ พร้อมมูล อดีตผู้อ่านวยสถาบันวิจัยยาง (สวย.) และส่วนผู้สมัครอีก 3 คนเป็น

พนักงานที่อยู่ใน กยท. 

 
นายเชาว์ ทรงอาวุธ 

 ทั้งนี้ทาง กยท.จะประกาศชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 และ

ก่าหนดให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559  โดยภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 จะ

ประกาศผลผู้เข้าด่ารงต่าแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนต่อไป ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ใน 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/10/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98.jpg
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การดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ มาร่วมขับเคลื่อนบริหารองค์กร มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่สามารถก่าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ด่าเนินงานของ กยท. ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจะต้องครอบคลุม ในบริบทเชิงธุรกิจ วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมยาง รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาวงการอุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมการเกษตร ตลาด
ยางพารา ตลาดสินค้าเกษตร ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และลักษณะธุรกิจปัจจุบัน ตาม
เป้าหมาย กยท. 

 
นายพิเชฎฐ์ พร้อมมูล 

 ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการการสรรหาฯ ก่าหนด ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานใน กยท. 

อยู่แล้ว ต้องด่ารงต่าแหน่งไม่ต่่ากว่า ผอ.ฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันประกาศรับสมัคร 

แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานใน กยท. จะต้องมีความรู้ ความสามารถบริหารงานทั่วไป บริหารงานโครงการมาอย่าง

น้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์บริหารงานระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยด่ารงต่าแหน่งหรือเคยด่ารง

ต่าแหน่งทางการบริหาร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาคส่วน คือ 1. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องด่ารง

ต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าระดับผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีงบดุลไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องมี

หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมแนบรายงานประจ่าปีมาแสดง 2. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร

ส่วนราชการ ต้องด่ารงต่าแหน่งไม่ต่่ากว่า ผู้อ่านวยการส่านักของส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า และ 3. 

กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องด่ารงต่าแหน่งไม่ต่่ากว่าผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด หรือระดับท่ี 3 ตาม

โครงสร้างองค์กร 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2016/10/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.jpg
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นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท 

 

 ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อ่านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) หนึ่งในผู้สมัคร

จาก  6 รายได้ กล่าวว่า พร้อมที่จะร่วมท่างานและขับเคลื่อนพา กยท. ไปสู่ตลาดใหม่ อีกทั้งก่อนหน้านี้ในอดีต

เคยเป็นบอร์ดบริหารส่านักงานกองทุนสงเคราะห์การท่าสวนยาง (สกย.) และบอร์ด องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) 

จะรู้เรื่องและมีความคุ้นเคย จึงมั่นใจว่าหากได้รับการคัดเลือกเข้าไป จะช่วยหารายได้ ล้างการขาดทุนให้กับ

องค์กร มองว่าคุณสมบัติที่เปิดรับสมัครตรงกับความสามารถที่ทางส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ก่าหนด และเปิดรับให้คนนอกเข้ามาทดแทนในอัตราเดิม เพราะคนในองค์กรอาจจะไม่มีความถนัด 

และเชี่ยวชาญทางด้านตลาด 
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 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : กยท.เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP 

สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม 

กยท.เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียม 

 การยางแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพยางไทย ยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน ภายใต้

มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางฯทั้ง 30แห่งในพ้ืนที่ จ.ตรัง เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบตาม

มาตรฐาน หวังสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมท้ังจังหวัด ล่าสุด กยท. ตรวจรับรอง 5 โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวน

ยางฯ คว้ามาตรฐานGMP ยางแผ่นรมควัน 

 ดร.ธีธัช  สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยต้องการ

พัฒนาคุณภาพยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูปขั้นกลาง

เป็นยางแผ่นรมควัน   ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท ในปี 2558 ที่ผ่านมา 

ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 6.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท เพื่อให้คุณภาพของ

ยางแผ่นรมควันได้มาตรฐานสากล กยท.ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบครบวงจร ได้มีการออก

ใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556 เรื่องการปฏิบัติที่ดีส่าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ( GOOD 

MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องอุตสาหกรรมยาง ของ กยท. เริ่มตั้งแต่น้่ายางที่กรีดลงถ้วย ภาชนะท่ีใส่ การรีด

ยาง การรมควัน คัดชั้นคุณภาพ การบรรจุ และขนส่ง ทุกข้ันตอนจะถูกควบคุมอย่างละเอียด 

 ขณะนี้ กยท. ดูแลและส่งเสริมการด่าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ/รมยางของสหกรณ์

กองทุนสวนยาง ทั่วประเทศ จ่านวน 176 แห่ง และ จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในล่าดับต้นๆ ของประเทศท่ีมี

สหกรณ์ด่าเนินธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึงจ่านวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่

เกษตรกรและสถาบันเกษตรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

ตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน ล่าสุด กยท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่น

รมควันและผ่านการรับรองแล้ว จ่านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ่ากัด  



- 2 - 

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ่ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ่ากัดสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว 

จ่ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ่ากัด ทั้ง 5 สหกรณ์ดังกล่าว ได้ใช้เวลาในการประเมิน

อย่างเข้มงวดมาแล้วไม่ต่่ากว่า 5 เดือน ส่งผลให้แผ่นยางที่มาจากทั้ง 5 สหกรณ์ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันทั้ง

ความกว้าง ความยาว ความหนา และน้่าหนัก รวมทั้งลักษณะภายนอกอ่ืนๆ เป็นการยกระดับมาตรฐานยาง

แผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม และยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ท่ีพร้อมจะให้ทาง กยท. เข้าตรวจ

ให้การรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทางที่จะให้ทั้งจังหวัดท่ายางเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP 

 ทั้งนี้การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องผลิตยางที่มีคุณภาพดี ภายใต้โรงงานที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สามารถต่อรองราคาสินค้าในราคาที่สูงข้ึนได้  และยังส่งผลถึงผู้ประกอบการที่

รับซื้อยางก็จะมีความมั่นใจในกระบวนการผลิต และการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีความสะดวกในการรับซื้อมากข้ึน 

ซึ่งทาง กยท. จะเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่่าเสมอเพ่ือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมี่ยม

ที่ก่าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 
ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราในพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึง 30 ธ.ค. 59 

 

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึง 30 ธ.ค. 59 

 
นายธิติวุฒิ จอดนอก หัวหน้ากองประสานนโยบายและวิชาการ  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด

บึงกาฬ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นท่ีที่ไม่
มีเอกสารสิทธิ์ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559 ขยายเวลาไปจนถึง 30 ธันวาคม 2559 
ทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ จึงขอให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกยางพาราในพื้นท่ีที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไปแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่ ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบึง
กาฬ หรือ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเซกา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายด้านยางพารา  

โดยเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย (1.) แบบแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ (2.) ส่าเนาทะเบียนบ้านและส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน (3.) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ่านวน 3 รูป (4.) 
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5 (5.) ผู้แจ้งต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ข้างเคียง 
หรือ ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการท่ากิจกรรมปลูกยาง โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้เกษตรกรสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2194 , 0 4249 
2192 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : สุเมธ ประทุมมาศ 

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว 

แหล่งที่มา : สวท.บึงกาฬ 
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วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ม.อ.ตรัง จับมือสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ต้อนรับ MTEC สวทช. และ JICA ลงพื้นที่พัฒนา
สถาบันเกษตรกร 

 

ม.อ.ตรัง จับมือสหกรณ์จังหวัดตรัง ต้อนรับ MTEC สวทช. และ JICA ลงพ้ืนที่พัฒนาสถาบันเกษตรกร 

 

ที่โรงสกัดน้่ามันปาล์ม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด  นายพีระพล เก้าเอ้ียน ที่ปรึกษา
เทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ร่วมกับนางอรุณรัตน์ หวัง
ดี นักวิชาการสหกรณ์ช่านาญการ ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง และนายสุนันท์ คิดรอบ ผู้จัดการโรงสกัด
น้่ามันปาล์ม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ่ากัด ให้การต้อนรับ ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ นักวิจัย ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC พร้อมคณะจากส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และ Mr.Hiroo Tanaka จาก Japan International Cooperation Agency หรือ JICA 

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า ทาง
คณะที่เดินทางมาในวันนี้ ได้ลงส่ารวจพื้นที่ปลูกปาล์มในเขตต่าบลอ่าวตงและอ่าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พร้อม
ทั้งเยี่ยมชมโรงสกัดน้่ามันปาล์ม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาสถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรังอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมจับมือประสาน
การท่างานของหลากหลายหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจากส่วนกลาง และในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งพร้อมสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยต่อชุมชน 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ่าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กยท.ยกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยาง
แผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม 

 

กยท.ยกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียม 

Written by: กอง บก.ข่าวเศรษฐกิจ 

 
กรุงเทพฯ 5 ต.ค. – กยท.เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียมซึ่งสหกรณ์
กองทุนสวนยาง จ.ตรัง 30 แห่งขานรับน าร่อง 
 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับคุณภาพยางแผ่น
รมควันของไทยภายใต้มาตรฐาน GMP ทางสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 30 แห่งในพ้ืนที่ จ.ตรังได้เข้าร่วม
กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานโดยล่าสุด กยท.ตรวจรับรองแล้ว 5 โรงงาน 

 นายธีรัข สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ กยท.ดูแล
และส่งเสริมการแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบและรมยางท่ัวประเทศจ่านวน 176 แห่งโดยมีจ.ตรัง เป็นจังหวัด
ต้นๆที่เข้าสู่กระบวนการนี้ 

ทั้งนี้การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดกัอนให้ได้มาตรฐาน GMP เกษตรกรและ
ชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการผลิตยางที่มีคุณภาพดี สามารถต่อรองราคาสินค้าที่สูงขึ้นได้และ
ผู้รับซื้อยางก็จะมีความม่ันใจในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่ก่าหนด – ส่านักข่าวไทย 

Tagged: กลุ่มชาวสวนยางพ.ร.บ.การยาง, ยางแผ่นรมควัน 

http://www.tnamcot.com/content/author/eco
http://www.tnamcot.com/content/tag/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e-%e0%b8%a3-%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2
http://www.tnamcot.com/content/tag/%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99


 
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวการยางแห่ง
ประเทศไทยในเวทียางโลก พร้อม ต้อนรับผู้เกี่ยวข้อง
วงการยางพารา งาน Global Rubber 
Conference2016... 

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวการยางแห่งประเทศไทยในเวทียางโลก พร้อม ต้อนรับผู้เกี่ยวข้องวงการ

ยางพารา งาน Global Rubber Conference2016 หวังขับเคลื่อนและสร้างโอกาสธุรกิจยางพาราไทย 

กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--ส่านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 นายสุรพล จากรุงพศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก
ยางธรรมชาติอันดับต้นๆ ของโลกซ่ึงในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน GlobalRubberConference 
2016 ภายใต้หัวข้อ "Driving Transformation and Unlocking Opportunities" โดย การยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ Confexhub Group GRC2016 ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 
11 – 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.กระบี่ เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดด้าน
อุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้น่าเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้ง ผู้ประกอบการค้าขายเครื่องจักรแปรรูปยาง
รวมกว่า 25 ประเทศ เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพรวมวงการ
ยางพาราทั่วโลก น่าไปสู่การพัฒนายางพาราให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นภาคเกษตรกร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเวทีวิชาการระดับ
นานาชาติปี 2016มีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมน่าเสนอ และวิเคราะห์ประเด็น
ส่าคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 โมเดล
การฟ้ืนตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูป ประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัย
ส่าหรับการพัฒนาสินค้า : แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์
ยางพารา : หนทางสู่การผลผลิตที่ยั่งยืน และประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาง : 
บริบทของนวัตกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการวิเคราะห์เชิงลึกใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม 

 ดร.ธีธัช กล่าวต่อว่า ส่าหรับการจัดงาน Global Rubber Conference 2016 ผู้เข้าร่วมประชุมจะ
ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมยางพารา วิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยางพาราอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและ 
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สร้างโอกาสในการจับคู่ลงทุนท่าธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วม
ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติจากวงการยางพาราทั่วโลก ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ของแต่ละประเทศร่วมกันแล้ว ยังเป็น การสร้างมิตรไมตรีของทุกประเทศร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ยางพาราให้ยั่งยืนในระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : 25ชาติถกงาน"ยางโลก"ที่กระบี่ ร่วม
ขับเคลื่อน-แก้ราคาตกต่่า! 

 

25ชาติถกงาน"ยางโลก"ที่กระบ่ี ร่วมขับเคลื่อน-แก้ราคาตกต่ า! 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

             กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวการยางแห่งประเทศไทยในเวทียางโลก พร้อมต้อนรับผู้เกี่ยวข้อง

วงการยางพารา งาน  Global  Rubber Conference 2016 หวังขับเคลื่อนและสร้างโอกาสธุรกิจ

ยางพาราไทย 

             นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและ

ส่งออกยางธรรมชาติอันดับต้นๆ ของโลกซ่ึงในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัด

งาน GlobalRubberConference 2016 ภายใต้หัวข้อ “Driving Transformation and Unlocking 

Opportunities” โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ  Confexhub 

Group GRC2016 ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่  11–13 ตุลาคม  2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.

กระบี่ เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า และส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย

และแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดด้านอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้น่าเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้ง 

ผู้ประกอบการค้าขายเครื่องจักรแปรรูปยางรวมกว่า  25 ประเทศ เข้าร่วมประชุมประมาณ  500 คน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพรวมวงการยางพาราทั่วโลก น่าไปสู่การพัฒนายางพาราให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นภาคเกษตรกร 
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 ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติปี  2016 มีผู้เชี่ยวชาญในวงการ

ยางพาราจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมน่าเสนอ และวิเคราะห์ประเด็นส่าคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรม

ยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี  2017 โมเดลการฟ้ืนตัวของราคายางพารา

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูป   ประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัยส่าหรับการพัฒนาสินค้า : 

แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ยางพารา : หนทางสู่การผลผลิต

ที่ยั่งยืน และประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาง : บริบทของนวัตกรรม   เทคโนโลยี 

วัตถุดิบและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม 

 “การจัดงาน Global Rubber Conference 2016 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้าน

อุตสาหกรรมยางพารา   วิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า   การพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราอย่างยั่งยืน การ

แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการจับคู่ลงทุนท่าธุรกิจ

ด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติจากวงการ

ยางพาราทั่วโลก ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละ

ประเทศร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรไมตรีของทุกประเทศร่วมกัน เพื่อพัฒนายางพาราให้ยั่งยืนในระดับ

โลก” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ไทยจัดงาน Global Rubber 
Conference 2016 พร้อมเปิดตัวการยางแห่ง
ประเทศไทยในเวทียางโลก... 

 

ไทยจัดงาน Global Rubber Conference 2016 พร้อมเปิดตัวการยางแห่งประเทศไทยในเวทียาง

โลก หวังขับเคลื่อนและสร้างโอกาสธุรกิจยางพาราไทย 

 

 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก

ยางธรรมชาติอันดับต้นๆ ของโลกซ่ึงในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน GlobalRubberConference 

๒๐๑๖ ภายใต้หัวข้อ “Driving Transformation and Unlocking Opportunities” โดย การยางแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ Confexhub Group GRC๒๐๑๖ ร่วมจัดขึ้น 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.กระบี่   เป้าหมายในการจัดงาน

ครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทาง

ความคิดด้านอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้น่าเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้ง ผู้ประกอบการค้าขาย

เครื่องจักรแปรรูปยางรวมกว่า ๒๕ ประเทศ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ภาพรวมวงการยางพาราทั่วโลก น่าไปสู่การพัฒนายางพาราให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นภาค

เกษตรกร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเวทีวิชาการระดับ

นานาชาติปี ๒๐๑๖ มีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมน่าเสนอ และวิเคราะห์ประเด็น

ส่าคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี ๒๐๑๗ 

โมเดลการฟ้ืนตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูป   ประเด็นวัตถุดิบที่มีความ

ทันสมัยส่าหรับการพัฒนาสินค้า : แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติ

เศรษฐศาสตร์ยางพารา : หนทางสู่การผลผลิตที่ยั่งยืน และประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน 
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ในอุตสาหกรรมยาง : บริบทของนวัตกรรม   เทคโนโลยี วัตถุดิบและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการ

วิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม 

 ดร.ธีธัช กล่าวต่อว่า ส่าหรับการจัดงาน Global Rubber Conference ๒๐๑๖ ผู้เข้าร่วมประชุมจะ

ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมยางพารา   วิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า   การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยางพาราอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาส

ในการจับคู่ลงทุนท่าธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมยินดีต้อนรับผู้

มีเกียรติจากวงการยางพาราทั่วโลก ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และ

ประสบการณ์ของแต่ละประเทศร่วมกันแล้ว ยังเป็น      การสร้างมิตรไมตรีของทุกประเทศร่วมกัน เพื่อพัฒนา

ยางพาราให้ยั่งยืนในระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฉบับที่ 64 ตุลาคม 2559 

หน้า 6 - 7 , 36 - 41 

หัวข้อข่าว  : กยท. ชู โครงการยางพาราประชารัฐ 
เดินหน้าจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน... 

 

 

 



 ฉบับที่ 64 ตุลาคม 2559 

หน้า 6 - 7 , 36 - 41 

หัวข้อข่าว  : กยท. ชู โครงการยางพาราประชารัฐ 
เดินหน้าจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน... 

 

 

 

 



 ฉบับที่ 64 ตุลาคม 2559 

หน้า 6 - 7 , 36 - 41 

หัวข้อข่าว : กยท. ชู โครงการยางพาราประชารัฐ 
เดินหน้าจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน... 

 

 



 ฉบับที่ 64 ตุลาคม 2559 

หน้า 6 - 7 , 36 - 41 

หัวข้อข่าว : กยท. ชู โครงการยางพาราประชารัฐ 
เดินหน้าจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน... 

 

 

 



 ฉบับที่ 64 ตุลาคม 2559 

หน้า 6 - 7 , 36 - 41 

หัวข้อข่าว : กยท. ชู โครงการยางพาราประชารัฐ 
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